
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

สรุปข่าวประจ าวันที่ 22 มี.ค. 67   
ส่ือสิ่งพิมพ์       
- ‘วันป่าไม้’ ยกนวัตกรรม – โลกดีขั้น (ข่าวสด 22 มี.ค. 67 หน้า 2) 
- คาดโทศจนท.รู้เห็นรุกป่าเสม็ด (มติชน 23 มี.ค. 67 หนา้ 14) 
- ก.ก. ถล่มงบแก้ฝุ่นพิษซัดทส. เมินช่วยสู้แล้ง (มติชน 23 ม.ีค. 67 หน้า 1,13) 
- เหมืองทองอัครา..พัฒนายั่งยืน ปลูกไม้ 1 ล้านต้น – ลุยสกัดไฟป่า (มติชน 22 มี.ค. 67 หน้า 5) 
  
ส่ือออนไลน์  
- กรมป่าไมจ้ัดกิจกรรม “วันป่าไม้สากล ปี 2567 จ.กาญจนบุรี (มติชน 21 มี.ค. 67) 
www.matichon.co.th/publicize/news_4485169 
- กรมป่าไม้จัดกิจกรรม “วันป่าไม้สากล ปี 2567” จ.กาญจนบุรี ชู 2 ประเด็น “ป่าไม้และนวัตกรรมกับ
ทางเลือกใหม่เพ่ือโลกที่ดีข้ึน” (ไทยแลนด์พลัส 21 มี.ค. 67)  www.thailandplus.tv/archives/805723  
- เมืองกาญจน์ ชู2 ประเด็น ป่าไม้-นวัตกรรมกับทางเลือกใหม่เพ่ือโลกทีด่ีขึน้ เนื่องในวันป่าไม้สากล ปี 2567 
(สยามรัฐ 21 มี.ค. 67) https://siamrath.co.th/n/523217 
- ก้าวไกลถล่มซุกงบฯ – ส่อฮ้ัวประมูล (ไทยโพสต์ 22 มี.ค. 67) www.thaipost.net/one-
newspaper/556612/ 
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กรมป่าไม้จัดกิจกรรม“วันป่าไม้สากล ปี 2567” จ.กาญจนบุรี ชู 2 ประเด็น “ป่าไม้และนวัตกรรมกับทางเลือก
ใหม่เพ่ือโลกที่ดีขึ้น” หนุนสร้างป่าไม้ยั่งยืน 

วันที่ 21 มี.ค. 67 พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันป่าไม้สากล ประจ าปี พ.ศ. 
2567 (International Day of Forests 2024) ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมี ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม 
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นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 
พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ และประกอบ
กับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันป่าไม้สากล” เพ่ือสร้าง
ความตระหนักถึงความส าคัญของป่าทุกประเภทและต้นไม้ที่อยู่นอกป่า ซึ่งป่าไม้เป็นทรัพยากรส าคัญต่อมนุษย์ 
และเป็นทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าสร้างประโยชน์อย่างมากท้ังการใช้สอย การบริโภค การเก็บหา
ของป่า หรือการผลิตไม้แปรรูป ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนจ านวนมาก ซึ่งได้สร้างประโยชน์อย่างมาก
ให้แก่ผู้คนในรุ่นปัจจุบันจนถึงอนาคต อีกท้ังยังช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ รักษาต้นน้ าล าธาร และเป็นที่อยู่
ให้กับสัตว์นานาชนิด ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างการรับรู้ด้านความส าคัญของทรัพยากร
ป่าไม้ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น จึงท าให้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับป่าและต้นไม้ โดยในปีนี้ องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้มีการรณรงค์
ภายใต้ประเด็นหลัก คือ “Forests and Innovation” หรือ “ป่าไม้และนวัตกรรม” และมีประเด็นเสริม คือ 
“New Solutions for a Better World” หรือ “ทางเลือกใหม่ เพื่อโลกที่ดีข้ึน” 
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 ส าหรับประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ภายใต้การด าเนินงานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันป่าไม้สากล ประจ าปี 
พ.ศ. 2567 (International Day of Forests 2024) ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันป่าไม้สากล และเผยแพร่องค์
ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ด้านการป่าไม้ ตลอดจนส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่ป่าให้กับประเทศ 
นายนพดล กล่าว  
ด้านนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงวันป่าไม้สากลว่าในส่วนของการรณรงค์ปี 2567 ได้
เน้นประเด็นเรื่อง “ป่าไม้และนวัตกรรม”และ“ทางเลือกใหม่ เพื่อโลกที่ดีข้ึน” มีหลายแง่มุมให้พิจารณา 
โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้องกับการน าแนวทาง เทคนิค เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ มาใช้และน าไป
ปฏิบัติภายใต้ภาคการป่าไม้ เพ่ือรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของพลวัตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไป
อย่างไม่หยุดนิ่ง โดยนวัตกรรมเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลก าไร และความยั่งยืนของการ
จัดการป่าไม้ ในขณะเดียวกันยังช่วยสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ที่ส าคัญต่อสังคมในวงกว้าง เช่น การบรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาความรุนแรงของภัยธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่สูญเปล่า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับการจัดกิจกรรมภายในงานวันป่าไม้สากล ปี 2567 ครั้งนี้ มีองค์กรระหว่างประเทศด้านการป่า
ไม้ ผู้แทนสถานทูตฝรั่งเศส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Forests 
and Innovation: New solutions for a better world” และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ป่าไม้และ
นวัตกรรม:ทางเลือกใหม่ เพ่ือโลกที่ดีข้ึน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย 
ทั้งกิจกรรมอาบป่าโดยกรมป่าไม้ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และการ
ด าเนินงานด้านนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
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ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ หวังว่าการจัดกิจกรรมในวันป่าไม้
สากล ประจ าปี 2567 ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านการดูแล ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ป่าไม้ให้แก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านการเพิ่มพ้ืนที่สี
เขียวและพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ รวมถึงประโยชน์ด้านการคืนที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่าและความสมดุลให้กับ
ธรรมชาติได้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
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วนัท่ี 21 มีนาคม 2567 พลต ำรวจเอก พัชรวำท วงษสุ์วรรณ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดม้อบหมายให ้นำยนพดล พลเสน เลขานกุารรฐัมนตรวีา่การกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเน่ืองในวนัป่ำไม้สำกล ประจ ำปี พ.ศ. 

2567 (International Day of Forests 2024) ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อ าเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรุ ีโดยมี 

ผูบ้รหิารกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม นำยบรรณรักษ ์เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม ้นำยรณภพ เวียง

สิมมำ รองผูว้า่ราชการจงัหวดักาญจนบรุ ีเขา้รว่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 21 มีนาคม 2567 พลต ำรวจเอก พัชรวำท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นำยนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันป่ำไม้สำกล ประจ ำปี 
พ.ศ. 2567 (International Day of Forests 2024) ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมี ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำยบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดี
กรมป่าไม้ นำยรณภพ เวียงสิมมำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม 
 
นำยนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า  
พลต ำรวจเอก พัชรวำท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ และประกอบ
กับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันป่าไม้สากล” เพ่ือสร้าง
ความตระหนักถึงความส าคัญของป่าทุกประเภทและต้นไม้ที่อยู่นอกป่า ซึ่งป่าไม้เป็นทรัพยากรส าคัญต่อมนุษย์ 
และเป็นทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าสร้างประโยชน์อย่างมากท้ังการใช้สอย การบริโภค การเก็บหา
ของป่า หรือการผลิตไม้แปรรูป ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนจ านวนมาก ซึ่งได้สร้างประโยชน์อย่างมาก
ให้แก่ผู้คนในรุ่นปัจจุบันจนถึงอนาคต อีกท้ังยังช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ รักษาต้นน้ าล าธาร และเป็นที่อยู่
ให้กับสัตว์นานาชนิด ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างการรับรู้ด้านความส าคัญของทรัพยากร
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ป่าไม้ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น จึงท าให้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับป่าและต้นไม้ โดยในปีนี้ องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้มีการรณรงค์
ภายใต้ประเด็นหลัก คือ “Forests and Innovation” หรือ “ป่าไม้และนวัตกรรม” และมีประเด็นเสริม คือ 
“New Solutions for a Better World” หรือ “ทางเลือกใหม่ เพื่อโลกที่ดีข้ึน” 

 

  ส าหรับประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ภายใต้การด าเนินงานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันป่าไม้สากล ประจ าปี 
พ.ศ. 2567 (International Day of Forests 2024) ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันป่าไม้สากล และเผยแพร่องค์
ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ด้านการป่าไม้ ตลอดจนส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่ป่าให้กับ
ประเทศ นำยนพดล กล่าว 
 
ด้าน นำยบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงวันป่าไม้สากลว่าในส่วนของการรณรงค์ปี 2567 
ได้เน้นประเด็นเรื่อง “ป่าไม้และนวัตกรรม”และ“ทางเลือกใหม่ เพื่อโลกที่ดีข้ึน” มีหลายแง่มุมให้พิจารณา 
โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้องกับการน าแนวทาง เทคนิค เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ มาใช้และน าไป
ปฏิบัติภายใต้ภาคการป่าไม้ เพ่ือรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของพลวัตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไป
อย่างไม่หยุดนิ่ง โดยนวัตกรรมเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลก าไร และความยั่งยืนของการ
จัดการป่าไม้ ในขณะเดียวกันยังช่วยสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ที่ส าคัญต่อสังคมในวงกว้าง เช่น การบรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาความรุนแรงของภัยธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่สูญเปล่า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป 
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ส าหรับการจัดกิจกรรมภายในงานวันป่าไม้สากล ปี 2567 ครั้งนี้ มีองค์กรระหว่างประเทศด้านการป่าไม้ ผู้แทน
สถานทูตฝรั่งเศส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Forests and 
Innovation: New solutions for a better world” และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ป่าไม้และนวัตกรรม:
ทางเลือกใหม่ เพ่ือโลกที่ดีขึ้น” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งกิจกรรม
อาบป่าโดยกรมป่าไม้ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และการด าเนินงานด้าน
นวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่ำไม้ หวังว่าการจัดกิจกรรมในวันป่าไม้สากล 
ประจ าปี 2567 ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านการดูแล ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ป่าไม้ให้แก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่
ป่าไม้ของประเทศ รวมถึงประโยชน์ด้านการคืนที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่าและความสมดุลให้กับธรรมชาติได้คงอยู่
อย่างยั่งยืนต่อไป 
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วันที่ 21 มี.ค.67 นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันป่าไม้สากล ประจ าปี พ.ศ. 2567 (International Day of Forests 
2024) โดยมีนายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดี
กรมป่าไม้ ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ เขื่อนวชิ
ราลงกรณ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า " สมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันป่าไม้สากล" เพ่ือสร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญของป่าทุกประเภทและต้นไม้ที่อยู่นอกป่า ซึ่งป่าไม้เป็นทรัพยากรส าคัญต่อมนุษย์และเป็นทั้ง
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าสร้างประโยชน์อย่างมากท้ังการใช้สอย การบริโภค การเก็บหาของป่า หรือ
การผลิตไม้แปรรูป ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนจ านวนมาก ซึ่งได้สร้างประโยชน์อย่างมากให้แก่ผู้คนในรุ่น
ปัจจุบันจนถึงอนาคต  
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อีกท้ังยังช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ รักษาต้นน้ าล าธาร และเป็นที่อยู่ให้กับสัตว์นานาชนิด ดังนั้น เพ่ือเป็น
การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างการรับรู้ด้านความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นที่ประจักษ์อย่าง
กว้างขวางมากข้ึน จึงท าให้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมระดับท้องถิ่นระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่
เกี่ยวข้องกับป่าและต้นไม้ โดยในปีนี้ องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้มีการรณรงค์ภายใต้ประเด็นหลัก คือ 
"Forests and Innovation" หรือ "ป่าไม้และนวัตกรรม” ประเด็นเสริม คือ "New Solutions for a Better 
World" หรือ "ทางเลือกใหม่ เพ่ือโลกที่ดีขึ้น” 
ส าหรับการจัดกิจกรรมภายในงานวันป่าไม้สากล ปี 2567 ครั้งนี้ มีองค์กรระหว่างประเทศด้านการป่าไม้ ผู้แทน
สถานทูตฝรั่งเศส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ร่วมปาฐกถาพิเศษ"Forests and Innovation: 
New solutions for a better world" และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ป่าไม้และนวัตกรรมทางเลือกใหม่ 
เพ่ือโลกที่ดีขึ้น" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งกิจกรรมอาบป่าโดยกรม
ป่าไม้ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และการด าเนินงานด้านนวัตกรรมของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ หวังว่าการจัดกิจกรรมในวันป่าไม้สากล 
ประจ าปี 2567 ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านการดูแล ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ป่าไม้ให้แก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่
ป่าไม้ของประเทศ รวมถึงประโยชน์ด้านการคืนที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่าและให้กับธรรมชาติได้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ต่อไป 
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ถกงบฯ ต่อวันที่ 2 ส.ส.ก้าวไกลเดือด! ขอตัดงบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมทั้งโครงการ ลั่นไม่เคยเป็นกลาง เป็นแค่
เครื่องมือรัฐผูกขาดความจริง ช าแหละ "ทส." แก้ฝุ่นพิษล้มเหลว  รุมจวก “ก.พลังงาน” อัด สนพ. จ้างบุคลากร
ท าซอฟต์แวร์ติดตามก๊าซเรือนกระจก-จ่อจัดซื้อพลังงานทดแทนทั้งที่ยังไม่มีแผนพลังงานชาติ ซุกงบเกินครึ่งให้
โครงการสร้างเขื่อนขนาดเล็ก-โซลาร์ลอยน้ า ซัด พณ.ของบฯ อบรมผู้บริหารสูงถึง 17 ล้าน ไม่คุ้มค่า กรม
ส่งเสริมท้องถิ่นใช้งบผิดประเภท-ส่อฮ้ัวประมูล เสนอโละ "โครงการจัดซื้อรถผลิตน้ าดื่ม" ของ ปภ. เหตุลงงบผิด
ฝาผิดตัว 

ที่รัฐสภา เวลา 09.00 น. วันที่ 21 มีนาคม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ที่มีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รอง
ประธานสภาฯ คนที่สอง เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ในวาระท่ีสอง เรียงตามรายมาตรา ต่อเป็นวันที่ 2 
ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาต่อในมาตรา 16 ในงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  

โดยนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล  สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) แปรญัตติว่า ปีนี้จะเป็นปีที่ 4 ที่ตน
จะอภิปรายตัดงบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ในส านักปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ  ทั้งโครงการ จ านวน 69,565,700 
บาท โดยเดือน ก.ย.66 ที่ผ่านมา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้คัดกรองจาก 5.4 ล้านข้อความ เหลือจ านวนเรื่องท่ี
เข้าเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหมด 539 เรื่อง จากนั้นจะถูกส่งไปที่หน่วยงานราชการต่างๆ เพ่ือท าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามท่ีศูนย์  เคยชี้แจงว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานราชการเท่านั้น ซึ่งตนสงสัยว่าท าไม
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ศูนย์ถึงเลือกท่ีจะตรวจสอบข่าวจากหน่วยงานราชการเท่านั้น และสุดท้ายจาก 539 เรื่อง ได้รับผลการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งหมด 356 เรื่อง แต่สามารถเผยแพร่ได้เพียง 235 เรื่องเท่านั้น 

"ตลอด 4 ปี 5 เดือน ตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์นี้มา ไม่เคยมีความเป็นกลาง หรือไม่เคยมีอิสระ เป็นแค่เครื่องมือของรัฐ
ในการผูกขาดความจริงแบบที่รัฐอยากให้ประชาชนรู้ และปกปิดความจริงที่รัฐไม่อยากให้ประชาชนเห็นเท่านั้น 
และยืนยันว่าโครงการแบบนี้ไม่ควรได้รับจากภาษีประชาชนแม้แต่บาทเดียว” นายปกรณ์วุฒิกล่าว 
จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นชอบมาตรา 16 ตามคณะ กมธ.เสียงข้างมาก ด้วยเสียง 279 ต่อ 146 งดออกเสียง 0 
ไม่ออกเสียง 0 เสียง 

ต่อมาเวลา 11.00 น. เป็นการพิจารณามาตรา 17 งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 
กมธ.ตัดลดงบประมาณเหลือ 15,025,964,400 บาท จากที่เสนอมา 15,064,053,400 บาท โดยเนื้อหาการ
อภิปรายส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่กระทรวงไม่ให้ความส าคัญ ท าให้ปัญหามี
ความรุนแรงขึ้น รวมถึงการเกลี่ยงบประมาณภายในหน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม ไม่ให้งบประมาณอย่างเพียงพอกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่แก้ปัญหาภัยแล้ง 

โดยนายพูนศักดิ์ จันทร์จ าปี สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. อภิปรายว่า งบกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ถูกปรับ
ลดลงเหลือ 870 ล้านบาทถูกตัดทิ้ง ทั้งท่ีประเทศมีวิกฤตเรื่องน้ า แต่กลับไม่ติดอาวุธให้หน่วยงาน ขณะที่งบ
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมีความทับซ้อนกับกรมควบคุมมลพิษ มีแต่งบงานอีเวนต์
เป็นตัวตั้ง ที่ไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ควรเน้นเป้าหมายเรื่องการบรรลุยุทธศาสตร์ในการลดก๊าซเรือน
กระจกให้ชัดเจน 

ขณะที่ นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล สส.สุโขทัย พรรคเพ่ือไทย (พท.) อภิปรายว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ฯ เกลี่ยงบไมส่มดุล กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้งบ 5,600 ล้านบาท  ทั้งท่ีมีรายได้จากการเก็บค่าเช่าอุทยานมาก
อยู่แล้ว มีรายได้ต่อปี 1,000 ล้านบาท แต่กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ที่มีส่วนส าคัญแก้ปัญหาภัยแล้ง 
กลับได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ  อย่างกรมป่าไม้ มีอุปกรณ์ดับไฟป่าแค่ไม้กวาด เครื่องเป่าลม ควรได้รับงบ
เพ่ิมเพ่ือไปซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าที่ทันสมัย 

จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นชอบมาตรา 17 ตามเสียง กมธ.ข้างมาก 

ถล่ม ก.พลังงานซุกงบฯ 
เวลา 13.20 น. เข้าสู่การพิจารณามาตรา 18 กระทรวงพลังงาน โดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล ในฐานะ กมธ.ขอสงวนความเห็น อภิปรายว่า โครงการจัดท าระบบติดตามและประเมินผลงาน
ด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ.2566-2580 (แผนพลังงานชาติ) จัดขึ้นโดยส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ซึ่งเป็นการจ้างที่ปรึกษาจัดท าซอฟต์แวร์ Automated-MRV เพ่ือประเมิน
และติดตามผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพลังงานชาติ (NEP) ปัญหาอยู่
ที่แผนพลังงานชาติที่ควรจะออกมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นเวลา 2  ปีที่เราอยู่กันโดยไม่มีแผนพลังงานชาติ 
กลายเป็นว่าโครงการนี้ก าลังจะจัดจ้างที่ปรึกษา แต่วันนี้ยังไม่มีการจัดเปิดรับฟังความคิดเห็นแผนพลังงานชาติ
ของปี 2565 เลย 
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 “ระหว่างนี้ที่เราไม่มีแผนพลังงานชาติ ก็มีการอนุมัติแผนรับซื้อพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ในที่ประชุมสภา 
สมัยที่แล้ว ตนได้ตั้งค าถามต่อการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนในประเทศลาว ว่าเป็นไปตามแผนพลังงานชาติ
หรอืไม่ แม้ยังไม่มีแผนพลังงาน แต่กลับมีการอนุมัติท าสัมปทานซื้อพลังงานจากเข่ือนในลาวแล้วเรียบร้อย 
นอกจากนี้ยังมีการรับซื้อพลังงานทดแทน 5 พันเมกะวัตต์ และจ่ออนุมัติซื้อพลังงานทดแทนอีก 3,600 เมกะ
วัตต์ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสอดคล้องกับแผนพลังงานใหม่หรือไม่ ต้องสอบถามไปยัง กมธ.ว่ามีการพูดคุยเรื่องนี้กับสนพ.อ
ย่างไร ถ้าเราไม่จ าเป็นต้องมี PDP เราก็อนุมัติซื้อไฟฟ้าได้ ไม่ต้องมีแผนพลังงานชาติ เราก็รับซื้อไฟฟ้าได้ งั้นก็
ไม่ต้องมี ให้อ านาจอยู่ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่มีนายกฯ เป็นประธานไปเลยไหมคะ”  น.ส.
ศิริกัญญากล่าว 

ด้านนายศุภโชติ ไชยสัจ สส.บญัชีรายชื่อ พรรค ก.ก. อภิปรายว่า แม้กระทรวงพลังงานจะได้รับงบประมาณ
น้อยที่สุด 1,856 ล้านบาท แต่การได้รับงบประมาณน้อยไม่ได้หมายความว่ากระทรวงนั้นจะไม่มีสิ่งผิดปกติ
เกิดข้ึน  อาจจะเป็นที่ที่คนปล่อยปละละเลยจนมีการทุจริตมากที่สุด แต่ 1,172 ล้านบาทนั้น ถูกจัดสรรไปให้
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) หากเราไปดูเนื้อใน จะพบว่ามีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่า
โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน ที่ได้เงินไปกว่า 800 ล้านบาท และ
น าไปชดเลยปาล์มน้ ามัน 300 ล้านบาท แต่เขา้ใจได้เพราะเงินถูกส่งถึงมือชาวสวนปาล์ม ส่วนที่เหลือ 441 ล้าน
บาท ถูกน าไปใช้สร้างโรงไฟฟ้าทั้งเข่ือนขนาดเล็กและโซลาร์แบบลอยน้ า 

"ค าถามส าคัญคือ เงินที่ได้จากการขายไฟจากโรงไฟฟ้าเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหน ค่าก่อสร้างที่แพงแล้ว นี่อาจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงหรือไม่ ท าไมกระทรวงพลังงานต้องของบประมาณที่เป็น
ภาษีของพ่ีน้องประชาชนในการไปก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นนั้น เพราะมีกลไกอ่ืนคือกองทุนด้านพลังงาน
ที่ยังรอการน างบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์และถูกวัตถุประสงค์อีกหลายกองทุน" นายศุภโชติกล่าว 

ท้าพท.เอาผิด 'ประยุทธ์'    

ขณะที่ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. อภิปรายว่า ขอปรับลดงบประมาณกระทรวง
พลังงาน 5 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากอาจจะมีพลังงานซ่อนอยู่ เพราะแม้จะเป็นกระทรวงที่งบประมาณน้อย แต่มี
ขุมทรัพย์มหาศาลซ่อนอยู่ เพราะเม่ือปี 2561 หลังจากท่ีบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้สิทธิ์ในการประมูลและส ารวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย แหล่งเอราวัณ และบงกช
ไปถือครอง ท าให้เชฟรอนบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา ที่เคยเป็นผู้ถือครองสัมปทานในแหล่ง
เอราวัณมาอย่างยาวนาน ได้พ่ายแพ้การประมูล และต้องท าแผนรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม และส่งมอบ
ทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้กับรัฐ แต่หลังรัฐประหารปี 2559 รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกฯ 
ไปแก้กฎกระทรวงย้อนหลัง ท าให้ผู้รับสัมปทานคือเชฟรอน ต้องไปชี้แจงว่าประเด็นนี้ไปสู้กันใน
อนุญาโตตุลาการ เป็นการออกมาภายหลัง แล้วจะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังกลับไปได้หรือไม่ 

"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในวันนี้ และ พล.อ.ประยุทธ์ในวันนั้น ไม่ด าเนินการตามนโยบายพลังงาน 
และเป็นการด าเนินการตามนโยบายที่ผิดพลาด บกพร่อง ปล่อยปละละเลย ไม่รอบคอบไม่รัดกุมเช่นนี้ จะเอา
ผิดอย่างไรกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่ วันนี้นอกจากรัฐบาลจะไม่เอาผิดอะไรคุณประยุทธ์ ยังอยู่สบาย
แถมรัฐบาลเพื่อไทยต้องมาตามชดใช้ความเสียหายให้กับรัฐบาลคุณประยุทธ์อีกด้วย” น.ส.เบญจากล่าว 
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จากนั้นเวลา 14.15 น. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะ กมธ. ชี้แจง
ว่า กมธ.ไม่ได้มีอ านาจไปออกกฎเกณฑ์เรื่องการก่อสร้างเขื่อนขนาดเล็ก แต่ท้ังหมดมีข้อซักถาม เราก็ตั้ง
ข้อสังเกตไปที่หน่วยงานเช่นเดียวกัน ตนทราบดีว่า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐภาค รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.
พลังงาน ตระหนักดีถึงการท างานในกระทรวงพลังงาน หากต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง ต้องมีการรื้อ
กฎเกณฑ์กติกา รื้อระบบ และรัฐมนตรีก็ท าตลอด  อย่างการแก้ระเบียบกติกาให้เหมาะสมในการแก้ปัญหาได้ 
การผลิตพลังงานสะอาดหมุนเวียนให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล หลายโครงการมีวัตถุประสงค์ท่ีดี ซึ่งเราได้
เรียกหน่วยงานมาทบทวนหลายโครงการ หากด าเนินการภายในปีนี้ไม่ได้ หรือไม่มีความจ าเป็นเราก็ขอปรับลด
งบประมาณ 

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบมาตรา 18 ตาม กมธ.เสียงข้างมาก ด้วยคะแนนเสียง 278 ต่อ 161 

จากนั้นเวลา 14.20 น. เข้าสู่การพิจารณามาตรา 19 กระทรวงพาณิชย์ โดยนายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ สส.
กทม.พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า กระทรวงพาณิชย์มีการของบถึง 4,064 ล้านบาท มีการตัดงบประมาณไปแล้ว 
38.436 ล้านบาท แต่ตนขอให้ตัดเพิ่มอีก 19.286 ล้านบาท ในเรื่องของสถาบันระหว่างประเทศ หรือ ITD ใน 
2 โครงการหลักๆ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการการอบรม โครงการแรกเป็นโครงการที่เอาไว้
อบรมผู้บริหาร ซึ่งมีมูลค่าถึง 17.32 ล้านบาท มีการให้ผู้บริหารเข้ามาร่วมอบรมประมาณ 100 คน และ
โครงการเทศกาลส่งเสริมผู้ประกอบการสู่เวทีโลก งบที่ข้อไว้ประมาณ 25.286 ล้านบาท รวมสองโครงการ
ประมาณ 42 ล้านบาท 

จับพิรุธงบฯ พณ.-มท. 

นายกันต์พงษ์กล่าวต่อว่า การที่ขอตัดงบในส่วนนี้เพราะเห็นว่าแพงเกินไป  เช่น ค่าอาหาร โดยเฉพาะอาหาร
ว่างมีมูลค่ากว่า 5.4 ล้านบาท ให้กับคน 1,800 คน ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะหาคนมาอบรมตามจ านวนจริงหรือไม่ 
นอกจากนั้นยังมีค่าสถานที่ บอกว่าจะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งตนตรวจสอบมาแล้ว หากจะ
จัดบูธ 300-500 บูธ  เฉลี่ยบูธละ 3,500 บาท อย่างไรงบประมาณก็ไม่ถึง 17 ล้านบาทตามท่ีขอมา เต็มที่ไม่
น่าจะเกิน 8 ล้านบาท รวมถึงค่าท าโปรโมชั่นหรือสื่อออนไลน์ โครงการละประมาณ 2 ล้านบาท สองโครงการก็
ประมาณ 4 ล้านบาท อย่างนี้คุมค่าหรือไม่ ซึ่งเห็นว่ามีความผิดปกติ 

 จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามกมธ.เสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 280ต่อ 161 งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 
1 

จากนั้นเวลา 16.15 น. ในการพิจารณามาตรา 20 กระทรวงมหาดไทย น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชี
รายชื่อ พรรค ก.ก. อภิปรายว่า กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิ่งที่น่าสนใจคือโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ของบประมาณมา 1,982 ล้านบาท ตนได้สอบถามข้อมูลในชั้นอนุ กมธ.แล้ว แต่สิ่งที่ได้ก็รู้สึกว่ายัง
ไม่สมเหตุสมผล เพราะเมื่อไปดูไส้ในของโครงการนี้ ปรากฏว่าร้อยละ 80 เป็นการติดไฟถนน แต่ระบุว่าเป็น
บัญชีนวัตกรรม ท าไมต้องเป็นไฟตามบัญชีนวัตกรรม ไฟธรรมดาไม่สว่างหรือ และการจัดซื้อจัดจ้างเหมาะสม
แค่ไหน จึงขอตัดงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด หากยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าบัญชีนวัตกรรมมี
ความโปร่งใส ก็ไม่สมควรได้งบประมาณในส่วนนี้ 



5/5 
 

 

ต่อมา นายชลธานี เชื้อน้อย สส.ล าปาง พรรค ก.ก. อภิปรายว่า เสนอให้ปรับลด 135 ล้านบาท ในส่วน
งบประมาณปี 67 ของงบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส าหรับครุภัณฑ์ต้านภัยแล้ง ในการจัดซื้อรถผลิต
น้ าดื่ม ขนาด 2,000 ลิตรต่อชั่วโมง จ านวน 120 คัน คันละ 7.5 ล้านบาท ซึ่งผูกพันไปถึงงบประมาณปี 68 อีก 
765 ล้านบาท และเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน จึงไม่มีราคากลาง 

เมื่อตนได้สอบถามจากรองอธิบดีกรม ปภ. ก็ได้รับค าตอบว่าคิดจากจ านวนประชากร 300,000 คนต่อ 1 คัน 
แต่เมื่อสอบถามกับ ผอ.กอง ปภ.จึงทราบว่ามีรถประจ าทุกเขตของ ปภ.อยู่แล้ว เพียงแค่มีไซส์เล็กกว่าคือ 
1,000 ลิตรต่อชั่วโมง และเม่ือตนไปสืบราคาจากบริษัทชั้นน าที่ท าเก่ียวกับระบบประปา ซึ่งมีสเปกเดียวกันนั้น 
กลับมีราคาต่างกันเกิน 50% ที่ราคา 3,143,660 บาท ซึ่งหากโครงการนี้ผ่านไป โครงการนี้จะเกิดส่วนต่างของ
ราคามหาศาล มูลค่ามากกว่า 522 ล้านบาทโดยประมาณ      

 “งบส่วนนี้ผิดฝาผิดตัว ขยับไปให้ อปท.ท าดีกว่าหรือไม่ เนื่องจากมีประสิทธิภาพมากกว่า นี่จึงเป็นเหตุผลว่า 
จากที่ปรับลด ขอเสนอตัดทั้งโครงการ ให้มหาดไทยไปบริหารจัดการกลับมาใหม่ในปี 68 ให้ดีกว่านี้ ว่าควรอยู่
ในหน่วยงานใด กรมใด ราคาใด หากโครงการนี้ผ่านไป ผมไม่อยากใช้ค าว่าเงินทอน แต่จะมีส่วนต่างมูลค่ากว่า 
500 ล้านบาท จึงขอรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติในการใช้งบประมาณเกินจริง ขอตัดงบประมาณในปี 
67 นี้ 135 ล้านบาท และโครงการนี้ทั้งหมด 900 ล้านบาท"  นายชลธานีกล่าวทิ้งท้าย. 

 

 

 


